

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด new)108</p>	<p>การแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี ในฐานะเลขานุการ คณะอนุกรรมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์พิจารณาแก้ไขร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการจัดทำประชาพิจารณ์ ไม่ใช้การทำประชามติ ไม่มีลงคะแนนเสียง เป็นเพียงการรับฟัง ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ ต่อไปเท่านั้น โดยหลักคือมีการทำประชาพิจารณ์ออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. และมีเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค และเนื่องจากคนเยอะจึงต้องเฉลี่ยเวลาคนละ 3 นาที ใครที่ไม่ได้พูด ก็สามารถแสดงความเห็นในเอกสารได้ ซึ่งรับฟังหมด โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.นี้</p> <p>ส่วนที่มีการวอล์กเอาต์ คือที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา และ จ.เชียงใหม่ ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย ทุกคนสามารถใช้สิทธิได้และ ประชาธิปไตยก็เคารพในเรื่องนี้ ที่สำคัญไม่ได้เป็นการล้มเวที เพราะไม่ได้ขัดขวาง หรือทำให้กระบวนการรับฟัง ความเห็นข้างในเสีย ดังนั้นอีก 2 เวทีที่เหลือคือ ขอนแก่น และ กทม. หากจะมีการวอล์กเอาต์อีก ก็ต้องปล่อยให้ เป็นไปตามธรรมชาติ ยืนยันว่าเรารับฟังทุกความคิดเห็น ไม่เฉพาะ 14 ประเด็นเท่านั้น</p> <p>ด้าน นพ.ประจักษ์วิฑูรย์ เลื่อนยศ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กล่าวว่า สาเหตุที่มีการยกร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีการใช้มานานถึง 15 ปี และพบว่า การดำเนินงานบางเรื่องเกิดอุปสรรคและขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมถึงถูกท้วงติงว่า ไม่สามารถทำได้ เพราะไม่มีการเขียนเอาไว้ชัดเจนในกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินเยียวยาผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการ ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น</p> <p>ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ กล่าวยืนยันว่า การปรับแก้กฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่การแก้ไขพ.ร.บ.ก็เพื่อให้การบริหาร จัดการได้ดีมีประสิทธิภาพ หน่วยบริการสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งตอนนี้ได้คณะทำงานจากสถาบันพระปกเกล้า มา ประเมินผลกระทบจากการแก้ไขพ.ร.บ.ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ</p> <p>นอกจากนี้ยังแก้ไขมาตรา 41 ให้ครอบคลุมการเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการ สาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขด้วย เช่น รถแอมบูเลนซ์เกิด อุบัติเหตุ บุคลากรที่ร่วมเดินทางไปกับรถได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต จะไม่ได้รับการเยียวยาเบื้องต้น จึงแก้ไขให้ ครอบคลุมทั้งผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงยกเลิกมาตรา 42 เรื่องการไล่เบียดเอาจากบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>ส่วนประเด็นข้อถกเถียงเรื่องการดูแลบุคคลที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนั้น ซึ่งตามรัฐธรรมนูญระบุว่าบุคคลก็คือคนไทย แต่หลาย ๆ คนก็กังวลเพราะในประเทศไทยยังมีคนที่รอพิสูจน์สัญชาติอีก คณะกรรมการพิจารณาว่า กองทุนก็ไม่ได้ มีเงินเยอะ ดังนั้นขอให้ใช้จ่ายเงินที่มีอยู่จำกัดเพื่อดูแลคนไทยก่อน ส่วนสิทธิอื่นรัฐบาลก็หาทางดูแลอยู่</p> <p>ในเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วมกัน เดิมกฎหมายไม่ได้ให้สปสช.เป็นคนจัดซื้ออยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมาสปสช.ก็ ดำเนินการ ซึ่งต้องยอมรับว่าได้ประโยชน์อย่างมาก แต่ในการแก้ไขกฎหมาย ไม่ได้แก้ไขอำนาจ สปสช.สามารถซื้อยา เวชภัณฑ์ได้ เพราะคณะกรรมการเห็นว่า ควรให้สิทธิอื่น เช่น ข้าราชการ ประกันสังคม ได้รับสิทธิจากตรงนั้นด้วย เลยมี การตั้งคณะกรรมการต่อรองราคายาระดับชาติขึ้นมา เพื่อดูในภาพรวมทั้งหมด และในคณะกรรมการชุดนั้นมีสปสช. มาร่วมด้วย</p> <p>เรื่องสัดส่วนคณะกรรมการที่ลดสัดส่วนของ อปท.ลงนั้น เกิดจากการที่อปท.ขอลดเอง คณะกรรมการไม่ได้ปรับ ลด ส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็มีโรงเรียนแพทย์ กระทรวงกลาโหม เอกชนอย่างละ 1 คน ส่วนกระทรวงมี 3 ส่วน คือ 1. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 2.โรงพยาบาลชุมชน และ 3. โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล ทั้งหมดกำหนด เข้าไป เพื่อเป็นปากเป็นเสียงว่า โครงการที่ทำนั้น เป็นประโยชน์กับประชาชนสามารถทำได้จริง คือดูเรื่องของบริการ และค่าใช้จ่ายที่สมดุลกัน</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากอยากให้มีสัดส่วนของภาคประชาชนเข้าไป ก็เสนอมาในการทำประชาพิจารณ์ ซึ่งตนไม่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัญหา ส่วนเรื่องการแยกเงินเดือนนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ยืนยันว่าไม่กระทบกับการกระจายบุคลากรแน่นอน เพราะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องกำลังคนอยู่แล้ว</p> <p>-ด้าน น.ส.สุรียรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าการทำประชาพิจารณ์อีก 2 ครั้งจะมีการวอล์กเอาต์อีกหรือไม่ เพราะทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของแต่ละคน มีความหลากหลายทางความคิด เพราะไม่เชื่อว่าแกนนำจะมาพูดแล้วชี้ให้ได้ หรือเป็นความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วจะทำได้ และไม่ใช้เรื่อง การเมือง</p> <p>-ด้าน นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่องหยุดสูมไฟความขัดแย้งให้สังคม หยุดเพิ่มปัญหาให้นายกฯ และหยุดลัทธินายกฯ ได้แก่ พ.ร.บ.บัตรทองเกินกว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. โดยระบุว่า คำสั่ง คสช.ให้แก้ไข ไม่ถึง 14 ประเด็น จึงไม่ควรปรับแก้เกินกว่านั้น ซึ่งการกระทำนี้จะส่งผลต่อความเชื่อถือของรัฐบาล ชมรมขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>-เวทีประชาพิจารณ์เหลืออีก 2 เวที คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 มิถุนายน ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนต์คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น และภาคกลาง วันที่ 18 มิถุนายน ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก new)108 M2F</p>	<p>โพสต์ใส่ร้ายล้ม30บาท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร กรรมการแพทยสภา นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ เข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษผู้นำข้อความการให้สัมภาษณ์ในรายการทีวี ไปโพสต์ในสื่อโซเชียลฯ โดยตัดเพียงข้อความบางช่วงมาเผยแพร่ ทำให้ถูกดูหมิ่นและเกลียดชัง ยืนยันว่า ไม่ต้องการล้มบัตรทอง เพียงต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงบางโครงการเท่านั้น</p>
<p>มติชน</p>	<p>แผนบริหารสปสช.</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์พิเศษ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงทิศทางการบริหารจัดการ สปสช. และ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระยะ 4 ปี มีเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยจะนำยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 ไปปฏิบัติ หลักการคือ 1.ประชาชนกว่า 48 ล้านคน ต้องได้ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงบริการได้น้อย เช่น กลุ่มเรื้อรัง กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มคนไร้สัญชาติ กลุ่มพระสงฆ์ จะต้องให้ความสนใจมากขึ้น 2. ต้องพิจารณาว่าประชาชนยังเข้าไม่ถึงบริการใด และบริการใดเข้าถึงแล้วแต่ยังไม่มีความพอใจ เช่น กลุ่มที่ต้องการดูแลแบบประคับประคอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องจัดระบบการให้บริการแบบครบวงจร เน้นความร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน โดยการสร้างระบบ Care giver ยังมีระบบการดูแลแบบฉุกเฉินที่ให้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนใกล้บ้านที่สุดในช่วง 72 ชั่วโมง ซึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตให้รอดชีวิต 3.การบริหารงบประมาณกองทุน งบมีจำกัด เน้นการบริการร่วมกันระหว่างกระทรวง สธ. สปสช. และรพ.สังกัดมหาวิทยาลัยที่ผลิตแพทย์ 21 แห่ง จัดระบบภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เหมาะสมและโปร่งใสที่สุด โดยมีการจัดบริการใหม่ๆ การจัดสรรงบประมาณขั้นบันไดให้โรงพยาบาลที่อยู่บนเกาะ หรือในถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ นอกเหนือจากนี้แล้วเป็นการจัดบริการรักษาโรคและอาการที่ค่าใช้จ่ายสูง เช่น ผ่าตัดข้อเข่า หัวใจ 4.กระบวนทำงาน ถือเป็นส่วนสำคัญ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดระบบบริการร่วมกัน ทั้งท้องถิ่น ประชาชน ภาครัฐ เช่น กรรมการในบอร์ดหลักมีทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกปี และจัดทำเป็นข้อเสนอต่อบอร์ด 5.การบริหารจัดการภายใน ที่ผ่านมามีการเปิดหน้างานมาก ทำให้เกิดความอ่อนไหวเรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติของระบบราชการ ขณะนี้กำลังปรับปรุงเพื่อความชัดเจน โดยเฉพาะกรณีต่างๆ ที่สตง.ทักท้วง</p> <p>มาตรา 5 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่า บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดให้บุคคลที่เข้ารับบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่กำหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดว่าไม่ต้องจ่ายค่าบริการ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีผลบังคับใช้ทันที เพราะแม้มีกฎหมายแต่ที่ผ่านมามีการนำมาบังคับใช้ และขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการศึกษาของนักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p>วัคซีนเอชพีวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการออนไลน์	<p>มะเร็งปากมดลูก หรือวัคซีนเอชพีวีชนิด 2 ชนิดมี ประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกไม่แตกต่างกัน และสามารถให้ทดแทนกันได้ 2. การเสนอวัคซีนเอชพีวี ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ เข้าไปในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยการเสนอของคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการจัดซื้ออย่างเสรีได้โดยไม่ผูกขาด เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ที่ต้องการให้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาของผู้ขายมากกว่า 1 ราย และ 3. การบรรจุวัคซีนทั้ง 2 ชนิดในบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ</p> <p>ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกครั้งนี้ ได้มีผู้ขายเสนอราคาสองราย และสามารถต่อรองราคาเหลือ 279.537 บาทต่อโดส ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รวมค่าจัดส่งวัคซีนแล้ว ช่วยให้ สธ. และ อภ. ประหยัดงบประมาณในจัดหาวัคซีนรวมกว่า 36.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาที่คณะทำงานต่อรองราคา ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ต่อรองวัคซีนเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์ 375.48 บาทต่อโดส ซึ่งหวังผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรี ในการดำเนินการได้คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดกับประชาชน</p> <p>ด้าน ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลทางวิชาการพบว่า สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ประมาณร้อยละ 70-75 คือสายพันธุ์ 16 และ 18 เช่นเดียวกันกับในต่างประเทศ ในขณะที่วัคซีนเอชพีวีมี 2 ชนิด คือชนิด 4 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ 6, 11, 16 และ 18) และชนิด 2 สายพันธุ์ (สายพันธุ์ 16 และ 18) แต่ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจาก 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 16 และ 18 สำหรับการเลือกวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก จึงสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 2 ชนิด ซึ่งวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) ทั้งชนิด 2 สายพันธุ์ และ 4 สายพันธุ์ มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน สามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เท่ากัน และวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้ในต่างประเทศก็มีการใช้อยู่ ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้วัคซีนเอชพีวีชนิด 2 สายพันธุ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 29 ประเทศ เช่น สกอตแลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี สเปน เม็กซิโก แอฟริกาใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ 16 และ 18 ได้ประมาณร้อยละ 90-100 ในผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน</p> <p>ประเทศไทยจะนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เอชพีวี) มาใช้ทั่วประเทศในระยะอันใกล้นี้ และวัคซีนชนิดนี้สามารถเริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี สำหรับประเทศไทย คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค แนะนำให้ฉีดในเด็กหญิงที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ซึ่งถือเป็นวัยที่เหมาะสมที่สุดในการได้รับวัคซีน และสอดคล้องตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422.</p>
ผู้จัดการรายวัน โพสต์ทูเดย์ M2F	<p>โรงงานผลิตวัคซีนไขหวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) เปิดเผยว่า นางธีรนาถ จิวะไพศาลพงศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพวัคซีนของประเทศ ได้นำคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ ไขหวัดนก ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า</p> <p>ด้าน พล.ต.สุชาติ วงษ์มาก กรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ในส่วนโครงสร้าง พื้นฐานจะเสร็จภายในเดือนนี้ และจะมีการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตวัคซีน เข้ามาติดตั้งในปี 2561 เพื่อทำการทดสอบเครื่องจักร ก่อนที่จะเดินหน้าผลิตวัคซีนในเชิงอุตสาหกรรมได้ภายในปี 2563 เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาประเทศด้วยไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพึ่งตนเอง โดยมีวัคซีนที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในภาวะปกติ และเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ส่องสถานการณ์	<p>ร่างพ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 19 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยอ้างว่า "เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ" โดยเห็นว่า การดำเนินการครั้งนี้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่เปิดรับฟังความคิดเห็น และ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้อรอบด้านอย่างเป็นระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ถูกหมกักในห้องเอ็กซเรย์</p> <p>จากกรณีที่ว่า นางอำพาศรี มูลขารี อายุ 54 ปี ชาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ถูกสุนัขกัดที่ขาซ้าย ขณะเข้าไปทำการตรวจเอ็กซเรย์ร่างกาย ซึ่งแพทย์ทำการฉีดยาวัคซีนและรักษาบาดแผล พร้อมจ่ายเงินส่วนตัวเป็นเงิน 20,000 บาท เป็นเงินช่วยเหลือ แต่ภายหลังคนเจ็บไม่พอใจเจรจาเรียกเงินจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมเข้าแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับทางรพ.นั้น</p> <p>ล่าสุด พนักงานสอบสวนได้เดินทางไป รพ.เสลภูมิ เพื่อสอบปากคำ นพ.อุพทิน รุ่งอุทัยศิริ ผอ.รพ. และสอบสวนนายปรีชา หมั่นชา บุคลากรผู้ที่ทำหน้าที่เวรฝ่ายรังสีในวันเกิดเหตุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ ที่เห็นเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามฝ่ายตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาใด ๆ กับทางรพ.</p> <p>ขณะเดียวกัน ดร.นพ.อิทธิพล สูงแจ้ง สาธารณสุขนิเทศ เขตตรวจสุขภาพที่ 7 ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วย นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีสุนัขกัดชาวบ้านใน รพ. จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่า กรณีดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาสาหัส เพราะว่าผู้ป่วยก็ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ถูกฉีดยาวัคซีน จากกรณีการเฝ้าดูตามระยะเวลา ก็ไม่พบว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้า ผู้ป่วยมีความปลอดภัย เราก็ให้วัคซีนป้องกันตามมาตรฐานถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คนไข้ผู้มารับบริการ อาจจะไม่พึงพอใจในการบริการที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ทางโรงพยาบาลได้ขอโทษและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ไขไม่ให้สัตว์แปลกปลอมเข้ามาได้อีก รวมทั้งไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้ามาใน รพ.ด้วย เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สบส.แนะนำคลินิก ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่บริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า กรม สบส.ขอเน้นย้ำ ให้สถานพยาบาลหรือคลินิกทุกแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล เข้มมาตรฐานความสะอาด ห้ามนำสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัข แมว นก ฯลฯ เข้าในพื้นที่บริการโดยเด็ดขาด เพราะผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลต่างก็มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย รวมทั้ง รักษาคุณภาพ มาตรฐาน สถานพยาบาลตามที่ พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 กำหนดให้ครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน คือ 1.สถานที่ ต้องสะอาด 2.แพทย์ผู้ให้บริการ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3.การบริการต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 4.ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับ ออย. และ5.ความปลอดภัย ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หากได้รับการแจ้ง หรือตรวจพบว่าคลินิกใดนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่บริการ หรือปล่อยปละ ละเลย ให้มีการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ กรม สบส.จะดำเนินการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปให้คำแนะนำ โดยทันที และจัดทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้ดำเนินการให้ปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด เรียบร้อย ได้มาตรฐาน ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากครบระยะเวลา ที่คลินิกได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว จะทำการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบมาตรฐานความสะอาด เป็นครั้งที่ 2 หากยังไม่มีการปรับปรุงจะดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>ออย.ตั้ง2สนง.รับขึ้นทะเบียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช. เพื่อแก้ปัญหาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพล่าช้า ออย.ได้ตั้งสำนักใหม่ขึ้นมาภายในแบบไม่เป็นทางการ 2 สำนัก เพื่อดูแลการขึ้นทะเบียนเป็นการเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม แบ่งเป็น 1.สำนักว่าด้วยสมุนไพร คือ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ทำจากวัตถุดิบสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็นยา อาหาร เครื่องสำอาง หากจะขึ้นทะเบียนก็จะให้เข้าช่องทางใหม่คือสำนักนี้ ไม่ต้องไปเข้าทางช่องทางสำนักเดิม เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทย 2.สำนักว่าด้วยนวัตกรรม ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการไปร่วมมือทำกับ วท. ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกเครื่องมือแพทย์ ซึ่งตอนนี้บริษัทเครื่องมือแพทย์ของไทย ก็พยายามผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อมาขายให้กับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ บุคลากรทั้งสองสำนักขณะนี้ก็ยังเป็นการจัดตั้งภายในอยู่ คงต้องรอให้การดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพระบบใหม่ดำเนินการไปสักประมาณ 1 ปีก่อน เพื่อให้เห็นว่ามีผลงาน จึงจะเสนอจัดตั้งเป็นสำนักตามกฎหมาย เพราะหากเสนอขอตั้งสำนักในขณะนี้เลยอาจจะถูกแย้งได้ว่า ตั้งมาแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<p>ออย.แจ้งข้อมูลลลาภโภชนาการ</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา ฉบับวันที่ 2 มิ.ย. 60 ได้มีข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ ออย. ว่า อาหารในร้านสะดวกซื้อหน้าของและหลังของไม่ตรงกัน ร้านค้าตามหน้าโรงเรียน สถานพยาบาล ฯลฯ ขายขนมชนิดที่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ไม่มีข้อมูลผู้ผลิต ไม่แจ้งข้อมูลน้ำตาล และวันหมดอายุ บางครั้งราขึ้นก็ยังไม่มาจำหน่ายนั้น อย.ขอเรียนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ดังนี้ การแสดงข้อมูลน้ำตาลบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ เป็นปริมาณที่เติมลงไปในการผลิตผลิตภัณฑ์ มีหน่วยเป็นร้อยละของอาหารทั้งหมด ส่วนฉลากโภชนาการ จะแสดงอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นน้ำตาลทั้งหมดที่มีในผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยเป็นกรัม ดังนั้น ปริมาณน้ำตาลที่แสดงที่สูตรส่วนประกอบและฉลากโภชนาการจึงอาจไม่เท่ากันได้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง โดยสังเกตข้อมูลน้ำตาลบนฉลากโภชนาการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หากพบเห็นอาหารที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่มีฉลาก ฉลากไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารนั้น ขอให้ร้องเรียนมาที่สายด่วน อย. 1556</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>สำรวจสุขภาพช่องปากแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยดำเนินการสำรวจภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศทุก 5 โดยในปีนี้จะมีการสำรวจภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 8 โดยสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์เด็กวัยเรียนในครั้งนี้ เนื่องจากจากปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมกรับโรคของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 70 มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ เฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อการศึกษา ทำให้เด็กหยุดเรียน และปัญหาฟันผุนำไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต้องสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา ซึ่งการสำรวจภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 นี้งบประมาณส่วนหนึ่งกรมอนามัยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิทันตสาธารณสุขจำนวน 2 แสนบาท กำหนดลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย.-31 ส.ค. 2560 ในพื้นที่เป้าหมาย 12 เขตบริการสุขภาพ 25 จังหวัด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>อบรม อสม.สาขาสุขภาพจิต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงวิชาชีพ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนา อสม.ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิตในระดับบุคคลได้ และมีความเชี่ยวชาญด้านสาขาสุขภาพจิตชุมชน จนสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ ให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตในระดับชุมชนแก่ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทำให้ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้อง เกิดความตระหนัก ความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต อันจะนำไปสู่ความสุขของประชาชนต่อไป</p>
พิมพ์ไทย	<p>ปัญหาแรงงานต่างด้าวทิ้งลูกใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว ในงานเสวนา เด็กไร้สัญชาติพุ่งลูกแรงงานข้ามชาติถูกทิ้งคา รพ. เหตุไม่มีเงินจ่ายค่าคลอด นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิช่วยเหลือสังคมเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า เรื่องนี้หลัก ๆ มาจาก 1.เรื่องเงิน คือ ไม่มีเงินค่ารักษา เพราะสถานพยาบาลสร้างภาระให้เขารู้ว่า ต้องจ่ายเงิน 2.หลายโรงพยาบาลร่วมมือกับตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ตม. หากไม่จ่ายก็จะตามมาจับฐานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เมื่อไม่มีเงินจ่ายก็กลัวจึงหนี หากเขาถูกไปลูกก็ตายจึงทิ้งลูกไว้ 3.ที่ทำงานไม่เอื้ออำนวยในการเลี้ยงดูเด็กและ 4.สุขภาพของเด็กที่คลอดออกมา เพราะเคยพบว่า หญิงต่างด้าวคลอดลูกแฝดยอมทิ้งลูกที่ดูอาการร่อแร่ไว้ ยอมเอาลูกที่ดูสุขภาพดีกว่าหนีไปเพียงคนเดียว เป็นต้น ในเรื่องของการเงินนั้น หากโรงพยาบาลมีการสื่อสารให้คนกลุ่มนี้เข้าใจว่า หากไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลจริง ๆ ถือเป็นหนี้ทางแพ่ง ตำรวจไม่จับ ไม่ติดคุก อาจทำให้ปัญหาการทิ้งลูกลดน้อยลงก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่า ไม่ให้จ่ายค่ารักษาเลย แต่หากมีก็ควรทยอยผ่อนจ่ายแทน แต่ทางออกที่สำคัญ คือ การทำให้แรงงานข้ามชาติซื้อบัตรประกันสุขภาพต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงช่วยการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของโรงพยาบาลด้วย ส่วนปัญหาการซื้อบัตรประกันสุขภาพฯ นั้น มาจากความไม่เข้าใจของ ผอ.รพ. บางพื้นที่ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ สธ. จึงเสนอว่า สธ. ควรทำหนังสือเวียนถึงทุกโรงพยาบาลให้ชัดเจนว่า ให้ขายบัตรประกันสุขภาพฯ รพ. โหนดไม่ขายถือว่ามีความผิด และยังถือเป็นการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ด้วย</p>
พิมพ์ไทย	<p>จับแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานจังหวัดนครปฐมบุกเข้าจับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแรงงาน ภายในห้องเช่า บริษัทห้างหุ้นส่วนกัด หมูปั้นนมสด คุณยิ้ม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม จากการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตรวจสอบเข้าจับกุมพบแรงงานต่างด้าวกว่า 30 คนผิดกฎหมาย 7 คนไม่มีใบอนุญาต และยังมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี อีก 8 คน ที่ถูกต้องมีเพียง 19 คนเท่านั้น จึงได้ทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหานายจ้าง ให้คนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเอง หรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาตมีโทษจำคุกและโทษปรับตั้งแต่ 1,000-200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>ด้าน สสจ.นครปฐม เข้าตรวจสอบความสะอาดสินค้าที่มีการส่งออกไปขายยังทั่วประเทศไทยพบว่าไม่ได้ตามมาตรฐานสะอาดของ สธ. และบางส่วนยังพบว่าหมูเริ่มจะเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นแล้ว จึงได้ทำการตรวจอายัดไว้ก่อนเป็นบางส่วน จึงฝากเตือนประชาชนที่บริโภคหมูย่างนมสดโปรดตรวจสอบอย่างระเอียดเสียก่อนที่จะบริโภคกันไปหรือถ้าเลี้ยงได้ก็จะได้เพราะดูจากสถานที่ประกอบการแล้วไม่มีความสะอาดเลย และอีกที่หนึ่งพบแรงงานต่างด้าวชุดหลุมอยู่กันเลย</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย</p>	<p>คกก.นโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรพ.กลาโหม เป็นประธาน ประชุมส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการทำเหมืองแร่ทองคำที่จังหวัดพิจิตร ของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ซึ่งการดำเนินการยังเป็นไปตามคำสั่งมาตรา 44 ที่ห้ามให้บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด เข้าประกอบการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อขัดแย้งได้ข้อสรุปในการดำเนินการ โดยเบื้องต้นพบว่าการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ข้อยุติแล้ว โดยในพื้นที่ตรวจสอบพบสารโลหะหนัก แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากการทำเหมือง ขณะที่รายงานผลกระทบต่อสุขภาพยังต้องใช้เวลาอีกระยะ เนื่องจากติดขัดปัญหากรณีไม่มีข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของประชาชนในช่วงก่อนการทำเหมืองซึ่งกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการหาทางออกต่อไป</p> <p>ส่วนกรณีของบริษัท คิงส์เกต ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด เตรียมดำเนินการฟ้องรัฐบาลกรณีที่มีคำสั่งมาตรา 44 ให้ยุติการทำเหมืองนั้น รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ซึ่งจะมีการพูดคุยกับบริษัท คิงส์เกต ครั้งแรกในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ เพื่อรับฟังว่าทางบริษัทมีกรอบการเจรจาอย่างไรต่อไป ขณะที่ก่อนหน้านี้ บริษัท อัคราฯ ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตทำเหมืองแร่ทองคำที่อยู่ในกระบวนการแต่งแร่ จำนวน 1.6 ล้านตันออกมาจำหน่าย และขอเข้าไปกำจัดสารไซยาไนด์ที่ตกค้างอยู่ภายในโรงงาน ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปต่อไป</p>
<p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p>สมุนไพรมหาชาติ</p> <p>-เสนอบทความ วงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่างมีความตื่นตัวและผลักดันอย่างกระตือรือร้นหลังจากที่มีการประกาศใช้แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2560-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จากหนังสือแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดเผยถึงแผนงานต่างๆ ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน และมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แผนรับมือเหตุฉุกเฉินใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ. อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. อธิบายถึงแนวทางการระดมความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม โดยหลักการทางด้านการแพทย์ ก็จะมีระบบ Hospital ICS หรือจะมีโมเดลของการฝึกปฏิบัติการตอบสนอง ทางด้านการแพทย์ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Thai Medical Response to Major incident Simulation training (ThaiSim) ประกอบกันเป็นแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล โรงพยาบาลหลายแห่งจะคิดถึงการเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล แล้วต้องตั้งรับกับ ผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะมีเป็นจำนวนมากหรือเตรียมการรับมือแค่เหตุการณ์ไฟไหม้เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้โลกเราได้เปลี่ยนไปมาก จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกโรงพยาบาลทำแผนฉุกเฉินให้รองรับได้กับภัยในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดภัยพิบัติ แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มนุษย์ทำซึ่งระเบิดนั้นเป็นหนึ่งในความรุนแรงที่มนุษย์ทำขึ้น ดังนั้นเราจึงมีการ เขียนแผนและมีการซักซ้อมแผน และมีการซ้อมแผนทุกปีเพื่อลดความโกลาหลที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์จริง สำคัญที่สุดคือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทุกโรงพยาบาลจะต้องเตรียมการให้ระบบในการรองรับเหตุการณ์นั้นเชื่อมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>ซึ่งในส่วนของ สพฉ. นั้นจะมีหลักสูตร Thailand tactical ems หรือระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางยุทธวิธี ร่วมกับ กองทัพเรือ กองทัพบก กองทัพอากาศ ตำรวจ และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพัฒนาหลักสูตรให้เป็นระบบมากขึ้น โดยการฝึกปฏิบัตินี้ เป็นการ บูรณาการฝึกแบบเป็นระบบ เริ่มเหตุการณ์จากจุดเกิดเหตุแล้วส่งต่อผู้บาดเจ็บ ไปจนถึงการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล การฝึกนี้เพื่อที่จะได้ทราบว่า ทำอะไรไม่ได้ มีช่องว่างอยู่ที่ใด ฝึกการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งหมดนี้เป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองทางการแพทย์ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบในประเทศไทย หากโรงพยาบาลใดต้องการจะ ฝึกซ้อมตามแผน Thai sim นี้ก็สามารถติดต่อมาที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินระยะสำหรับผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถวิริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. ได้ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ศูนย์ TTRS และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแอปพลิเคชัน TTRS Video ขึ้น เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยผู้บกพร่องทางการได้ยิน เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะสามารถใช้แอปพลิเคชัน หรือสื่อสารผ่านตัว TTRS ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 120 ตู้ ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน จากนั้นผู้ป่วยฉุกเฉินจะสามารถใช้ภาษามือสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการประสานงานต่อมายังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ของแต่ละจังหวัด เพื่อซักประวัติอาการ และระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ ซึ่งการสื่อสารกับผู้ป่วยสามารถทำได้ 3 แนวทาง คือ บทสนทนาข้อความ วิดีโอคลิป และวิดีโอคอลล์สด ๆ ซึ่งจะมีการวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ 3 สายระหว่างผู้ป่วย ล่าม และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้วย ทั้งนี้ ผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถติดต่อผ่านล่ามภาษามือได้ทาง เว็บไซต์ www.ttrs.in.th หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TTRS Video ได้ทั้งระบบ ios และแอนดรอยด์ ซึ่งหากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>ผวานกพิราบ</p> <p>-เสนอข่าว ครู นักเรียนโรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์ ผวานกพิราบหลายร้อยอพยพมาอาศัยทำรังวางไข่บนคานปูนใต้หลังคาโรงอาหารซีเกิ้ล่อนพื้น ทั้งตึกสี่ชั้น เสื้อผ้าและจานข้าว นักเรียน ที่กำลังนั่งรับประทานเดือดร้อนมานานหลายปี วันหนึ่งติดเชื้อโรค บางคนต้องถือจานข้าวไปนั่งกินตามซุ้ม และใต้ต้นไม้ ผอ.รับหมดปัญญาแก้ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ พร้อมเสนอ ศธ.สร้างโรงอาหารใหม่</p>
ไทยรัฐ	<p>ใช้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว อสม.แจ้งพบผู้ป่วยใช้เลือดออก 1 ราย ที่ ต.แซ่ซ่าง อ.สันกำแพง นกยก อบต.จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและ อสม.ฉีดพ่นหมอกควันรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ส่วนผู้ป่วยถูกนำส่งรักษาโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้ว</p>
ข่าวสด	<p>โครงการ'เด็กไทยสายตาดี'</p> <p>-เสนอข่าว พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวว่า รพ.เมตตาประชารักษ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนเพื่อทำให้ "เด็กไทยสายตาดี เพิ่มโอกาสการเรียนรู้" ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล โดยที่ผ่านมามี สธ. ได้ร่วมกับ สปสช. กำหนดเป้าหมายการตรวจคัดกรองสายตาดูเด็กนักเรียนชั้น ป.1 ในโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ในปี 2559 และ 2560 รวม 1.04 ล้านคน พร้อมมอบแว่นสายตาให้กับเด็กที่มีสายตาดูผิดปกติฟรี 43,000 คน ทั้งนี้เพื่อให้การคัดกรองสายตาดูเด็กเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงได้มีการประสานกับ ศธ. เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมคัดกรองสายตาดูเด็ก พร้อมทั้งมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและกลไกในการคัดกรองเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
เดลินิวส์	<p>เตือนระวังโรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี กล่าวว่า จากสถานการณ์ข้อมูลเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก จากทุกจังหวัดในประเทศไทย ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2559 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 79,910 ราย เสียชีวิต 2 ราย และในปี 2560 จากวันที่ 1 มกราคม-ปัจจุบัน มีรายงาน ผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 17,949 ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับ จ.อุดรธานี ปี 2559 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 526 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิต และในปี 2560 จากต้นปีถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 194 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งมักพบในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็กต่างๆ และสถานที่สาธารณะ ซึ่งมักเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แหล่งแพร่กระจายโรค ควรดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เน้นการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ส่วนบุคคลควรล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่นและภาชนะที่เด็กต้องใช้ร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก และการป้องกันโรคแก่ผู้ปกครอง
กรมประชาสัมพันธ์	<p>รณรงค์งดดื่มสุรากลวง</p> <p>-เสนอข่าว นายจรัสศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้งดตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค. 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์ โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายและกระตุ้นให้ลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรม “งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี</p> <p>-เสนอข่าว รพ.นครพนม บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนใน 4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น</p>
เดลินิวส์	<p>โปลิโอระบาด</p> <p>-องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เผยรายงานพบการติดเชื้อโปลิโอ 3 ราย ในจังหวัดเดอีร์เอซซอร์ของซีเรีย เป็นการระบาดครั้งแรกนับแต่ปี 2557 โดยพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของกลุ่มก่อการร้ายไอเอส การระบาดครั้งก่อนระหว่างปี 2556-2557 มีจำนวน 36 ราย โดยดับเบิลยูเอชโอเผยว่า การแพร่ระบาดรอบใหม่นี้เป็นเชื้อไวรัสคนละสายพันธุ์กับการระบาดครั้งก่อน เป็นการกลายพันธุ์ที่ต่างออกไปจากเชื้อตัวเดิมที่มีการแจกจ่ายวัคซีน</p>
ข่าวสด	<p>มาเลเซียเข้มป้องกันชิกา</p> <p>-เสนอข่าวทางการมาเลเซียในรัฐยะโฮร์ เข้มเข้มด่านเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสชิกา หลังจากที่มียางานว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คนในสิงคโปร์ รวมเป็น 8 คนในปีนี รัฐยะโฮร์จึงจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เดินทางระหว่างคอสมเวย์โฮร์ ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมกับสิงคโปร์ และสะพานเชื่อมสิงคโปร์อีกแห่งทางทิศตะวันออก</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch